

# Dấu hiệu bệnh viêm phụ khoa, địa chỉ khám phụ khoa ở đâu Hà Nội

Những liệt kê cho thấy, lây trên 80/100 phụ nữ từng ít nhất một lần trong đời mang bệnh viêm nhiễm phụ khoa tuy nhiên, không cần phải chị em phụ nữ nào cũng nhiễm không thiếu kiến thức chuyên môn để biết nguyên nhân, triệu chứng viêm nhiễm âm đạo như nào.

Trong những bệnh viêm phụ khoa quen thuộc ở nữ giới thì viêm âm đạo là căn bệnh quen thuộc nhất. Đặc biệt ở độ tuổi sinh đẻ đã sinh hoạt tình dục phụ nữ dễ mang các viêm phụ khoa. Để góp phần chị em có thêm tin tức về bệnh cùng tham khảo nội dung bài viết phần tiếp theo.



## Bệnh viêm âm đạo là như thế nào? Căn nguyên?

Bệnh viêm âm đạo là tình trạng nhiễm trùng tiếp diễn tại "cô bé" dẫn đến tiết dịch, ngứa ngáy & đau.

Nguyên nhân thường qua sự rối loạn của vi trùng âm đạo hoặc lây nhiễm trùng. Ngoài ra, hiện trạng giảm sút hàm lượng nội tiết tố nữ dưới đây hết kinh cũng có khả năng gây viêm âm đạo. Những loại bệnh viêm âm đạo thường gặp nhất là:

- Nhiễm khuẩn "cô bé": Bằng mất cân bằng môi trường vi khuẩn thường trú của "cô bé" gây nên sự tiến triển không kiểm soát của một số dạng vi trùng bất thường. Bình thường, vi khuẩn thường được tìm thấy trong "cô bé" lactobacilli nhiều hơn những vi trùng khác thường anaerobes trong âm đạo. Nếu như vi trùng yếm khí trở thành rất nhiều, chúng gây xáo trộn sự điều hòa, gây viêm âm đạo bằng vi trùng.
- Bị nhiễm nấm men: Thường bằng nấm âm đạo albicans gây nên. Điều này xảy ra khi có sự tiến triển không kiểm soát của một sinh vật nấm thường là *Candida albicans* ở trong âm đạo. *C. Albicans* cũng gây nên nhiễm trùng ở những vùng ẩm ướt khác thường trên thân thể, ví như tưa khoang miệng, nếp gấp da và giường móng tay.

Nấm cũng có nguy cơ gây ra hăm tã. Nấm men *Candida albicans* thường xuất hiện ở phụ nữ mang thai hoặc một vài bệnh nhân đái tháo đường. Bên cạnh đó, lạm dụng thuốc antibiotic cũng khiến một vài vi trùng cộng sinh có ích trong "cô bé" chứa phá hủy, tạo điều kiện cho nấm âm đạo phát triển. Viêm nhiễm âm đạo bằng nấm âm đạo ít lây lan qua đường sinh dục song nếu bệnh tái phát đi mắc bệnh trở lại nhiều lần, bạn cũng nên hợp nhất chữa trị đồng thời cho bạn tình.

- Trichomoniasis: Thông qua trùng roi gây nên và thường lây lan tới hoạt động tình dục. Ở quý ông, sinh vật thường hay nhiễm vào đường tiết niệu, tuy vậy thường nó không gây biểu hiện. Ở phái nữ, bị nhiễm trichomonas thường lây lan vào âm hộ & có thể gây ra những triệu chứng. Nó cũng gây tăng rủi ro nữ giới mang một số chứng bệnh lây lan qua đường tình dục khác.
- Bệnh viêm âm đạo không nhiễm trùng: Có thể bởi vì một số hiểu biết sai trái về biện pháp tắm rửa khu vực âm đạo ( sử dụng xà phòng tắm chứa tính gột rửa mạnh, tạo mùi, thuốc gạnh âm đạo, thụt rửa, chất tẩy rửa mang hương thơm và một số sản phẩm diệt tinh trùng... ) có thể gây ra phản ứng kích ứng hoặc đẩy mạnh các mô âm vật và "cô bé". Các vật lạ, như giấy lụa hoặc tampon có lẫn quên, trong "cô bé" cũng có nguy cơ gây ra kích ứng một số mô "cô bé".
- Viêm âm đạo qua thiếu dưỡng ở phái nữ tắt kinh như teo âm đạo: Giảm mật độ tiết tố nữ sau thời điểm hết kinh hoặc phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng có thể làm cho niêm mạc âm hộ mỏng, đôi lúc dẫn tới thúc đẩy âm đạo, đau buốt & khô.
- Bệnh viêm âm đạo bởi vì lậu: Bệnh lậu là một trong số các bệnh hoa liễu bị tốc cấp độ lây truyền trong thời gian ngắn. *Neisseria gonorrhoeae* có tên tiếng anh là *Neisseria Gonorrhoea* hay nhưng cầu trùng Gram lây hình dáng như hạt cafe. Lây lan mau chóng qua

đường tình dục.

Bệnh viêm âm đạo tuy là căn bệnh thường gặp nhưng kiến thức chuyên ngành về bệnh của phụ nữ chưa rất nhiều và đôi lúc chị em còn nỗ lực chịu đựng, xấu hổ chần chừ chưa đi khám bệnh dẫn tới chứng bệnh phát triển và lưu lại những hệ lụy đáng tiếc. Chính vì mỗi phụ nữ cần nắm kiến thức chuyên môn căn bản về viêm nhiễm âm đạo để có những phương pháp phòng bệnh cũng như khắc phục trong trường hợp bị lây bệnh thích hợp.

## **Những triệu chứng thường gặp khi bệnh viêm âm đạo**

### **Một số dấu hiệu bệnh viêm âm đạo qua viêm nhiễm nấm men là:**

- Dấu hiệu chính là "cô bé" & âm vật đều bị sưng đỏ và cực kỳ ngứa rát, những cơn ngứa rát liên tiếp làm cho người có bệnh cực kỳ khó chịu. Nhất là đau đớn khi quan hệ.
- Khí hư mắc màu trắng & đặc sệt lợn cợn cục như bã đậu. Trái lại cũng mang nếu như dịch tiết âm đạo lây kiểu lỏng như nước.
- Nói chung dịch âm đạo chưa có mùi quá bứt rứt.
- Đi tiểu nhiều lần, khó chịu khi tiểu tiện, có cảm giác nóng rát khi đi tiểu, nước giải có khả năng kèm mủ màu trắng trong

### **Một số triệu chứng quen thuộc khi viêm nhiễm âm đạo vì vi trùng**

Bội nhiễm "cô bé" là bệnh viêm nhiễm phụ khoa thường thấy ở chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh nở. Trong âm hộ nữ giới luôn sống còn cả lợi khuẩn probiotic và hại vi khuẩn, nhưng mà khi mang tác nhân gây probiotic giảm sút, hại vi khuẩn phát triển quá mức sẽ khiến cho âm đạo lây thâm nhập, tổn thương. Biểu hiện viêm đạo vì nhiễm trùng đặc thù đó là:

- Âm hộ chảy dịch loãng & mắc màu trắng trong, cùng với đó là mùi nồng nặc, đượ mô tả như một mùi hôi & dễ nhận thấy nhất sau khi giao hợp.
- Đỏ hoặc ngứa ở vùng kín không cần phải là dấu hiệu bệnh viêm âm đạo qua vi trùng, trừ nếu như âm hộ của bạn vừa nhiễm trùng vừa nhiễm nấm men.
- Đau đớn khi quan hệ

- Chu kì kinh nguyệt các biểu hiện càng gia tăng, đau rất khó chịu càng nhiều, khiến cho phái nữ thấy cơ thể cảm giác mệt mỏi uể oải.

Một vài phái nữ lây viêm âm đạo vì vi trùng không có triệu chứng và chỉ được nhận biết khi đi khám phụ sản định kỳ.

Nhiễm khuẩn âm đạo không phải là chứng bệnh truyền nhiễm qua đường giao hợp. Tuy vậy, trong trường hợp mang rất nhiều người thương & sex không sử dụng bao cao su vẫn là nhân tố gây tăng rủi ro bị lây bệnh. Không chỉ có vậy, về bản chất thì bệnh viêm âm đạo bằng vi trùng thường không liên quan tới nấm men. Chính vì, nếu như uống thuốc kháng nấm để điều trị sẽ chưa có hữu hiệu & còn có nguy cơ khiến cho những dấu hiệu trở thành nghiêm trọng hơn.

## **Dấu hiệu viêm nhiễm âm đạo bởi vì Trichomonas**

Trung roi Trichomonas là nguyên sinh lây tên gọi hàng đầu thức là trùng roi Trichomoniasis. Trùng roi Trichomonas thường truyền nhiễm qua đường quan hệ tình dục, sống ký sinh trong "cô bé" phụ nữ & có nguy cơ di đưa tới một số cơ quan lân cận như: Tử cung, buồng trứng, vòi trứng...

Khoảng 70% người lây nhiễm Trichomonas không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ngược lại, trong trường hợp có dấu hiệu thì sẽ gây nên kích ứng ở không ít cấp độ khác biệt từ nhẹ đi tới viêm nặng nề.

Người phụ nữ khi viêm âm đạo bởi bị nhiễm Trichomonas sẽ có một vài biểu hiện như:

- Ngứa, nóng rát, phình to hoặc đau mỗi ở cơ quan sinh sản.
- Bứt rứt, đau rát khi đi đại.
- Thay đổi dịch tiết âm đạo như dịch ngả vàng, ngả xanh và đi kèm với là mùi tanh bất thường.

Nhiễm ký sinh trùng Trichomonas có thể ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng, làm cho bạn thấy bứt rứt khi giao hợp.

Nếu như không điều trị thì sự nhiễm trùng có thể kéo dài lên qua những năm.

## **Viêm âm đạo không nhiễm khuẩn mang triệu chứng gì?**

Bệnh viêm âm đạo không nhiễm khuẩn là hiện trạng âm hộ có dị ứng khi bạn dùng các sản phẩm dành cho phần bẹn như dung dịch vệ sinh, kem dưỡng, chất bôi trơn, tampon, sản phẩm ngăn mùi... biểu hiện bệnh viêm âm đạo không nhiễm khuẩn thường thấy là vùng kín bị ngứa, đau buốt và có khả năng bài tiết huyết trắng khác thường.

Đồng thời, hiện trạng teo "cô bé" ở phái nữ tắt kinh cũng là một loại viêm nhiễm âm đạo không nhiễm khuẩn. Nguyên do gây trạng thái này là bởi vì sự suy nhược estrogen trong khoảng thời gian tiền mãn kinh và sau đây mãn kinh. Ngoài ra, trong trường hợp bạn từng phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng hoặc sử dụng những loại thuốc như thuốc chữa ung thư vú, thuốc chữa bệnh lạc nội mạc tử cung... thì cũng có khả năng tránh khỏi estrogen nghiêm trọng dẫn đến teo âm hộ. Qua đây sẽ xúc tác âm đạo gây cảm thấy khô & đau rát.

Triệu chứng bệnh viêm âm đạo là những tin tức hỗ trợ việc phỏng đoán chuẩn xác nguyên nhân gây nên chứng bệnh. Đây cũng chính là địa điểm hỗ trợ chuyên gia lựa chọn được cách điều trị phù hợp & hiệu quả đối với từng người mang bệnh. Vì thế, điều bức thiết là bạn cần hàng ngày lưu ý đến những bất thường của phần bẹn để sớm phát hiện căn bệnh & đến gặp bác sĩ phụ sản ngay từ giai đoạn đầu.

## **Khi nào đi khám?**

Thấy thấy thuốc trong trường hợp bạn tiến triển khó chịu "cô bé" khác thường, nhất là là:

- Chị em thấy mùi "cô bé" đặc biệt bí bách, chảy dịch hoặc ngứa rát.
- Nữ giới chưa bao giờ lây nhiễm khuẩn âm đạo. Gặp chuyên gia có khả năng thiết lập căn nguyên & hỗ trợ bạn khám phá để xác định các dấu hiệu & triệu chứng.
- Nữ giới đã bị bội nhiễm "cô bé" trước đó.
- Phái nữ đã mắc không ít đối tác dục tình hoặc một đối tác mới thời gian gần đây. Bạn có thể bị bội nhiễm lan qua đường tình dục. Một vài căn bệnh nhiễm khuẩn truyền qua đường quan hệ tình dục có một số biểu hiện và triệu chứng không khác gì như viêm nhiễm nấm men hoặc nhiễm trùng "cô bé".
- Các bạn đã kết thúc một phác đồ thuốc chống nấm men không kê đơn & một số dấu hiệu của bạn vẫn sinh tồn.
- Chị em có sốt, ớn lạnh hoặc đau khu vực xương chậu.

# Mang bệnh viêm âm đạo khám phụ khoa ở đâu uy tín?

Xét nghiệm bệnh viêm âm đạo tại phòng khám sản phụ khoa Hà Nội là một dịch vụ y tế cấp bách để kết luận và điều trị các vấn đề liên quan đi tới bệnh viêm âm đạo ở phụ nữ. Cơ sở y tế này bị đội ngũ bác sỹ & chuyên gia chuyên về phụ khoa và phụ sản, bảo đảm cung ứng chăm sóc sức khỏe thể chất nữ giới uy tín và hiệu quả.

Khi các bạn cảm thấy có một số triệu chứng của viêm âm đạo như ngứa, đỏ, sưng, & bài tiết âm đạo lạ thường, bạn nên đăng ký hứa để thăm khám & thảo luận với bác sĩ. Thầy thuốc chuyên khoa sẽ thực hiện xét nghiệm & định vị nguyên do của bệnh, ngay sau đó đề xuất giải pháp điều trị phù hợp như dùng thuốc hoặc một số cách điều trị bất bình thường.

Phái nữ hãy luôn muốn tìm hiểu đến sức khỏe cơ thể của chính mình & tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế khi bạn cần.

Nhằm góp phần người bệnh nhận biết & điều trị sớm các bệnh viêm phụ khoa, phòng khám Thái Hà có các Gói kiểm tra phụ sản dịch vụ đòi hỏi, giúp bạn nhận biết sớm những căn bệnh phụ sản như viêm nhiễm, u nang, u xơ .... Chắt lọc ung thư tử cung ngay cả khi không có biểu hiện.

[Nên khám phụ khoa ở đâu Hà Nội](#)

[phòng khám sản phụ khoa Hà Nội](#)

[địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội](#)

[nên khám phụ khoa ở đâu](#)

[khám phụ khoa ở đâu tốt nhất](#)

[khám phụ khoa Hà Nội](#)

[khám phụ khoa ở đâu tốt Hà Nội](#)

[phong kham phu khoa](#)

[phòng khám phụ khoa ở Hà Nội](#)